



๖๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ (One Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอคงหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาโครงการและตารางอบรมสัมมนา จำนวน ๑ ชุด  
๒. แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน ๑ ชุด  
๓. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ (One Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ ปลัดอำเภอ และกรรมการหมู่บ้านในองค์ความรู้ด้านการวางแผน เครื่องมือทางการบริหาร การเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ การจัดการด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานปกครองท้องที่ โดยดำเนินการจัดอบรม จำนวน ๖ รุ่น ในจังหวัดเป้าหมาย สำหรับจังหวัดมุกดาหาร รุ่นที่ ๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้อำเภอแจ้งกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับการอบรม ดังนี้

๑. ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ในอำเภอที่ได้รับรางวัลชนะเลิศตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ในระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ คน

๒. ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๑ คน กรรมการหมู่บ้านด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน จำนวน ๑ คน และกรรมการหมู่บ้านด้านอื่นๆ จำนวน ๑ คน ที่อยู่ในหมู่บ้านที่มีผลการจัดระดับหมู่บ้านตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)/คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ในปี ๒๕๖๖ ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดี (B) เข้าร่วมโครงการฯ

๓. แจ้งแบบตอบรับให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ กรมการปกครองจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งจัดอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และที่พัก สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการไว้ตลอดระยะเวลาของการดำเนินการตามโครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกราช มณีกรรณ์)  
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ที่ทำการปกครองจังหวัด  
กลุ่มงานปกครอง  
โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๘๑๗



สิ่งที่ส่งมาด้วย